

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2020-2021;
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021 - 2022

I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Công tác Công đoàn trong năm học 2020-2021 của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cơ bản ổn định, CCVCLĐ tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; có ý thức học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, Đoàn viên, CCVCLĐ luôn có ý thức vươn lên, lập trường vững vàng, nội bộ đoàn kết.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 có 9 đồng chí với 15 Tổ Công đoàn trực thuộc trong đó: Ban Thường vụ 03 đ/c, Ban Chấp hành 9 đ/c, Ủy ban Kiểm tra 03 đ/c.

Tổng số cán bộ, giảng viên của nhà trường hiện có là 236 người, trong đó Phó Giáo sư là 02 người (đạt 0,8%); Tiến sĩ là 25 người (đạt 10,6%); Thạc sĩ là 161 người (đạt 68,2%); Cử nhân là 36 người (15,3%); Cao đẳng, trung cấp là 12 người (đạt 5,1%).

Các Tổ Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ trong nhà trường luôn tham gia cùng với các phòng, khoa, trung tâm, các tổ chức chính trị khác trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động Công đoàn được thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả trong nhà trường nhân dịp các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và Nhà trường. Đời sống CCVCLĐ trong Nhà trường tương đối ổn định, thu nhập chủ yếu từ lương được cải thiện nhờ các chính sách của Nhà nước.

Tuy nhiên, về đời sống và tâm trạng của một số CCVCLĐ đang hợp đồng vẫn còn lo lắng về việc làm và tiền lương thử việc còn hạn chế. Mong muốn của CCVCLĐ được vào làm ổn định, tiền lương được cải thiện đảm bảo nhu cầu đời sống sinh hoạt, được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo qui định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRONG NĂM HỌC 2020- 2021

1. Công tác chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho BCCCVCLĐ và các hoạt động xã hội của Công đoàn.

- Công đoàn Nhà trường luôn phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thường xuyên tìm hiểu, tập hợp và phản ánh các ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích của CCVCLĐ và của tổ chức công đoàn các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ liên

quan như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Bảo hiểm xã hội...

- Công đoàn trường đã kịp thời báo cáo, kiến nghị với Nhà trường tâm tư, nguyện vọng của CCVCLĐ về chế độ chính sách. Tham gia góp ý và xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường, thường xuyên tham mưu với lãnh đạo Nhà trường trong việc thực hiện tốt các chế độ chính sách, tiền lương, thưởng ngoài lương và các chế độ BHYT, BHXH, BHTN cho CCVCLĐ Nhà trường. Hàng tháng đều có đánh giá xếp loại CCVCLĐ căn cứ để xét thưởng tháng tăng thu nhập cho CCVCLĐ từ 800.000đ/ người – 2.000.000đ/người/tháng

- Chỉ đạo các Tổ công đoàn trong trường phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức cấp đơn vị và cấp trường. Việc tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị người lao động tại các cơ quan đã phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, quyền, trách nhiệm của người lao động trong tham gia đóng góp ý kiến với thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền và kêu gọi CCVCLĐ trong Nhà trường tham gia quyên góp ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn” do Công đoàn viên Chức phát động với số tiền là 7.080.000đ; quỹ “Phòng, chống thiên tai” với số tiền là 37.854.800đ; ủng hộ quỹ “Phòng, chống Covid-19” với số tiền là 28.162.200đ; ủng hộ quỹ “Nhân đạo” năm 2021 với số tiền là 28.162.200đ; đóng góp ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung khắc phục hậu quả với số tiền là 40.903.000đ.

Từ các nguồn thu ngoài chính sách, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức “Tết Sum vầy” cho CCVCLĐ trong Nhà trường. Công đoàn tham mưu với Nhà trường đảm bảo chế độ Tết cổ truyền Tân Sửu 2020 cho CCVCLĐ mỗi người 1 xuất quà trị giá 1.000.000đ và 5.000.000đ tiền thưởng tết; Tổ chức may đồng phục cho CBGV, NLĐ trị giá 1.000.000đ/bộ/người. Công tác thăm hỏi các gia đình CCVCLĐ có hiếu, hi, ốm đau được quan tâm thường xuyên và tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời. Công đoàn Trường tham mưu với Công đoàn Viên chức tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức thăm CBVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, mỗi xuất quà trị giá từ 1-2 triệu đồng.

2. Công tác tham gia quản lý và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ.

Các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; phong trào “Xanh- Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Nghiên cứu Khoa học tốt”. Các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Năm 2020, Nhà trường có 04 cá nhân được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào “Cải cách hành chính” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà”; xây dựng người cán bộ CCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Có nhiều cá nhân và tập thể được các cấp đoàn tặng bằng khen, giấy khen.

Về công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài: Năm học 2020- 2021 toàn trường thực hiện 67 nhiệm vụ KH&CN các cấp, trong đó 09 nhiệm vụ cấp tỉnh, 39 nhiệm vụ cấp cơ sở và 19 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Công tác triển khai các đề tài nghiên cứu của Trường tiếp tục được đổi mới và phát triển cả về mặt số lượng và chất lượng. Về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: trong năm học 2020- 2021, đã và đang tổ chức thực hiện 9 nhiệm vụ. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường đã thực hiện công tác tư vấn, định hướng 4 đề tài tham gia đăng ký nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2022 đang trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa xét chọn. Về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, để tạo điều kiện cho đông đảo giảng viên nhà trường tham gia công tác nghiên cứu khoa học, năm học 2020-2021 nhà trường đã tiến hành nghiệm thu 22 đề tài và phê duyệt thực hiện nhiệm vụ cho 17 đề tài (trong đó có 2 đề tài trọng điểm cấp trường). Về đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, năm học 2020-2021, phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt được nhiều tiến bộ. Số lượng và chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được nâng lên đáng kể.

Trong năm học 2020-2021, do tình hình dịch bệnh Covid nên hội thảo quy mô cấp trường chưa được nhà trường tổ chức. Tuy nhiên, các hội nghị khoa học cấp Khoa gắn với nghiên cứu đề tài khoa học các cấp đều tập trung vào chủ đề đổi mới dạy, học; công tác quản lý đào tạo, xây dựng khung chương trình và giải quyết các vấn đề cấp thiết trong tổ chức hoạt động Nhà trường giai đoạn hiện nay. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020-2021 vẫn được duy trì tổ chức theo hoạt động thường niên hàng năm. Hội nghị nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu cấp trường, khen thưởng sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học và thành lập hội đồng xét chọn giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Công tác Tạp chí khoa học, xuất bản, công bố khoa học: Trong năm học 2020-2021, Nhà trường vẫn duy trì việc xuất bản 02 số Tạp chí khoa học (TTKH số 9 và 10) với gần 30 bài viết khoa học của CBGV trong Nhà trường và các tác giả cộng tác. Hoạt động công bố bài báo khoa học của GV Nhà trường trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước, quốc tế, trong trường đã có nhiều chuyển biến so với năm học trước. Năm học 2020-2021, toàn trường có gần 100 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và nhiều bài viết tham gia các hội thảo cấp ngành, hội thảo liên trường, hội thảo khoa học quốc gia.

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm; đặc biệt chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến là giáo viên dạy giỏi – Nghiên cứu

khoa học giỏi có ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của CNVCLĐ, hàng năm Nhà trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cho 17 ngành học, từ đó chọn ra những giảng viên có giờ dạy hay, nghiên cứu khoa học tốt, có phẩm chất, đạo đức cũng như tác phong lên lớp chuẩn mực để CBGV toàn trường dự, học hỏi và rút kinh nghiệm. Trong năm học 2020 – 2021, Hội giảng cấp trường đã chọn được 01 giảng viên đạt giải Nhất, 02 giảng viên đạt giải Nhì, 03 giảng viên đạt giải Ba và 06 giảng viên đạt giải Khuyến khích.

3. Công tác tuyên truyền giáo dục

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn đã chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, tăng cường chế độ cung cấp thông tin và định hướng dư luận, kịp thời giải tỏa những thông tin, dư luận lệch lạc, không chính xác, đấu tranh phản bác các thông tin, dư luận sai trái, có mục đích xấu.

Triển khai học tập, quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ hoàn thành việc học tập, viết bài thu hoạch các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm. Trên cơ sở đó, chấn chỉnh tác phong, lối sống, nâng cao đạo đức, trách nhiệm, kỹ năng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực khai thông thông tin làm cho cán bộ, đảng viên, sinh viên hiểu được những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức của Nhà trường.

Triển khai có hiệu quả việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết số 33-NQ/TW/2014 (Nghị quyết hội nghị 9, Khóa XI/2014) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 27-KH/ĐUK ngày 5/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa và các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 18-CT/TW, Kết luận số 29-KL/TW của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Quyết định, Quy định, Kết luận và Thông báo của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 13-CT/TU và Kết luận số 267-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khác của TW, Tỉnh.

Kết quả 100% CCVCLĐ trong toàn trường tham gia học tập Nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định.

Đã tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, thường xuyên phối hợp với chính

quyền, chuyên môn cùng cấp phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn trong nước và nước ngoài, các hình thức học tập trung, tại chức, học từ xa để cán bộ, đoàn viên, CCNCLĐ nâng cao trình độ học vấn, trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Công tác bồi dưỡng tập huấn tuyên truyền luôn được quan tâm; đã cử 20 lượt CCVCLĐ tham gia các lớp tập huấn tuyên truyền về Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT... Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, Công đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2021) với phương châm “Hướng về cơ sở, vì lợi ích hợp pháp chính đáng của CCVCLĐ” với nhiều hoạt động phong phú nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho CCVCLĐ được giao lưu, trao đổi học hỏi, nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, tạo sự gắn bó đoàn kết, không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường.

4. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS, tham gia xây dựng đảng, chính quyền.

** Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ*

Năm học 2020 – 2021, Nhà trường đã có 03 CBGV bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 05 CBGV bảo vệ luận văn thạc sĩ, 02 CBGV thi đậu nghiên cứu sinh, nhiều cán bộ giảng viên được cử đi đào tạo bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

** Về thực hiện công tác khen thưởng, đánh giá chất lượng Tổ Công đoàn, đoàn viên*

Năm học 2020 - 2021, 100% các Tổ công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; Công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 20%. Năm học 2020-2021, BCH Công đoàn Trường đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn, 01 tập thể, 01 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 01 tập thể, 01 cá nhân khen chuyên đề về văn hóa, thể thao.

** Về công tác phát triển Đảng:*

Công tác vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên, gắn liền với các hoạt động của tổ chức công đoàn. Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, hàng năm Công đoàn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Số lượt cán bộ được cử tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng: 08 đồng chí; 07 đồng chí được kết nạp Đảng.

Thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2020 - 2025” gắn với chương trình “nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”. Trong năm học, đã cử BTV, BCH là cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát huy hiệu quả và kiến thức tập huấn trong thực tiễn hoạt động.

5. Công tác nữ công

Công đoàn các cấp có nhiều hoạt động tuyên truyền về giới, chính sách, pháp luật đối với lao động nữ gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tổ chức hội thi nấu ăn, hội diễn văn nghệ thu hút đông đảo nữ CCVCLĐ trong nhà trường tham gia.

Có 100% Tổ Công đoàn duy trì tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Có 100% nữ CCVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; 100% các tổ công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với chuyên môn chính quyền đồng cấp tặng phần thưởng và quà cho con CCVCLĐ học tập tốt đạt giải thưởng trong các kỳ thi cấp tỉnh, TW, tặng quà cho các con của CCVCLĐ nhân dịp 1/6 và Tết trung thu.

6. Công tác Kiểm tra

UBKT Công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra năm 2021; UBKT Công đoàn đã tiến hành kiểm tra tài chính năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chế độ thu, chi và sử dụng tài chính của Công đoàn Nhà trường. Kết quả kiểm tra: Công đoàn trường và các Tổ công đoàn được kiểm tra thực hiện tốt chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền Công đoàn phí; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp về Văn phòng Công đoàn và trích nộp Công đoàn cấp trên đầy đủ, đúng thời gian và tỷ lệ quy định. Số theo dõi thu, chi Công đoàn phí của Công đoàn trường lưu trữ đầy đủ, khoa học.

UBKT Công đoàn đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp trên 07 lượt CCVCLĐ đến hỏi về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; UBKT Công đoàn đã kịp thời phân loại, có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người lao động; không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, đơn thư vượt cấp; tạo niềm tin cho CNVCLĐ với tổ chức Công đoàn.

7. Công tác tài chính công đoàn

Ban Thường vụ Công đoàn trường đã chuẩn bị nội dung, chỉ đạo ban tài chính rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán báo cáo lên Công đoàn Viên chức tỉnh về việc thu, chi tài chính, tài sản công đoàn năm 2020 cơ bản đảm bảo đúng quy định; Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận kiểm tra của UBKT về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; Hướng dẫn các Tổ công đoàn được kiểm tra khắc phục những hạn chế trong quản lý hành chính; Xây dựng bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế đảm bảo theo hướng dẫn.

Công đoàn đã xây dựng báo cáo dự toán năm 2021, quyết toán thu chi ngân sách công đoàn; ban hành các văn bản liên quan tới công tác tài chính công đoàn, kịp thời đúng

quy định của Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa. Công tác giao dự toán, phân cấp thu chi được thực hiện công khai, dân chủ.

Tiếp tục tuyên truyền thu kinh phí Công đoàn đồng thời phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21/3/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết về tài chính Công đoàn”.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021-2022

1. Chỉ đạo 15 Tổ công đoàn nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trường đề ra để tổ chức thực hiện đạt kết quả và tổng kết công tác năm học 2021 – 2022.

2. Tiếp tục động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện TW 4 khóa XII của Đảng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn, tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, tuyên truyền cuộc thi viết về “Những tập thể công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc”.

3. Hướng mọi hoạt động về cơ sở, quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên lao động. Vận động đoàn viên lao động ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn"; rà soát các hộ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, bị bệnh hiểm nghèo để hỗ trợ và cho vay làm nhà, sửa nhà, phát triển kinh tế gia đình.

4. Tiếp tục tổ chức và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, quan tâm đến công nhân lao động trực tiếp. Tổ chức tổng kết công tác thi đua năm học 2020 – 2021, phát động thi đua năm học 2021-2022.

5. Chú trọng công tác nâng cao chất lượng đoàn viên, quản lý đoàn viên, đổi thẻ và phát thẻ đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, quan tâm bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp.

6. Tăng cường công tác kiểm tra việc thu chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

7. Triển khai Kế hoạch, ký kết Giao ước thi đua, Bảng tiêu chí xếp loại thi đua, tổ chức có hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua của Cụm Thi đua số 5.

Nơi nhận:

- CĐVC tỉnh (b/c)
- Đảng ủy (b/c)
- UVBCH, các Tổ CĐ (t/h)
- Lưu VPCĐ

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Thị Thúy Khuyến

